



งานเสวนาวิชาการ เรื่อง#สมรสเท่าเทียม เพศไหนก็เข้าใจกัน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง สค. 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวว่า การนำเสนอการจัดเวทีวิชาการครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลแก่สังคมด้านกฎหมายและสวัสดิการสังคม ความก้าวหน้าของแนวคิดในระดับสากลของวิชาสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการติดตามกฎหมายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นงานวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์ทั้งสถานบันการศึกษา องค์กรทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

อาจารย์อัศววัฒน์ เลาว์ฉัตรศิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอจุดกำเนิดการร่างกฎหมายและพัฒนาการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสิทธิการสมรสของเพศหลากหลายในประเทศไทย ตัวแบบกฎหมายของต่างประเทศในการคิดและทำเรื่องกฎหมายสมรสให้ทุกคนทุกเพศ แนวโน้มการแก้ไข กฎหมาย แก้ได้ ไม่ได้ ความเห็นทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ ทางออกและเส้นทางการพัฒนากฎหมาย คุณธัญวิจน์ กมลวงศ์ วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ผู้เสนอแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้อธิบายเรื่องความต้องการของประชาชนในการมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม กระบวนการดำเนินการเสนอกฎหมายในฝ่ายนิติบัญญัติ และการทำงานเพื่อการสร้างเข้าใจกับประชาชน คุณแพรวไพลิน ทองใบงาม นักศึกษา Puey Ungphakorn School of Development Studie ได้นำเสนอประเด็นสำหรับคนรุ่นใหม่ การเข้าถึงสื่อออนไลน์ สังคมไทยปฏิบัติความเป็นเพศหลากหลายอย่างไร จากประสบการณ์ตรง มองเรื่องการสมรสที่เท่าเทียมทางเพศ คุณนัยนา สุภาพัง มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ อธิบายงานของภาคประชาสังคมมีส่วนสำคัญมากต่อการผลักดันกฎหมาย/เสนอกฎหมาย/ติดตาม การต่อสู้ที่ยาวนานของ NGO ต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรสเพศหลากหลายมีเรื่องท้าทาย เรื่องการรับรู้ทางสังคม ทิศทางในการหาแรงสนับสนุนจากประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเดินทางฟ้องเรื่องในเรื่องการปฏิเสธ “รัฐอาจกำหนดเงื่อนไขอะไรก็ได้สำหรับการใช้สิทธิในการสมรส แต่เงื่อนไขนั้นต้องไม่ใช่เรื่องของเพศสภาพโดยเด็ดขาด!” คดี Loving v. Virginia (ปี 2510)